



DO'S AND DON'TS

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

✓ DO'S

ยึดมั่นและจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส อย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของทาง ราชการ ผู้เรียน ผู้รับบริการ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบ ธรรมตามกฎหมายและทำนองคลองธรรม คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม

มีจิตอาสา จิตสาธารณะ โดยอุทิศตนกระทำ การอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้งาน บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากร และงบประมาณของทางราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่า

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการต่อทุกคนอย่างให้ เกียรติเท่าเทียมกัน

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ประพฤติปฏิบัติตาม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เพื่อสืบทอด วัฒนธรรมและความเป็นไทยให้ดำรงอยู่อย่าง ยั่งยืนเคารพต่อกฎหมายและมีวินัย

ปฏิบัติหน้าที่โดยเคารพสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลอื่น พร้อมรับฟังความคิดเห็นด้วยความ ตั้งใจ และมีเมตตาธรรม

✗ DON'TS

ไม่แสดงออกในลักษณะที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ แสดงเกียรติในเชิงลบหลู่หรือด้อยค่าศาสนา

ไม่มีพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ ขอบ ไม่มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อม ทั้งไม่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาขอรับ บริการ

ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ ของตนไปให้ผู้อื่นเมื่อเกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติหน้าที่

ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประโยชน์ส่วนตนเป็น หลัก

ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพียงเพื่อให้งานสำเร็จ โดยไม่ คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่าง ในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพ ร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และความ เชื่อทางการเมือง

ไม่ดำรงตนเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ไม่ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันจะทำให้ เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ ของตนเองและราชการ

ไม่ใช้เกียรติอำนาจและด้อยค่าสุขภาพ ไม่แสดง เกียรติอำนาจหรือพฤติกรรมลักษณะเป็นการ คุกคามทางเพศ